

Dự án “Khảo sát đánh giá hiệu quả điện khí hóa nông thôn” vòng 3, năm 2008

Ngày 29/4/2008, Viện Xã hội học và Bộ Công thương đã ký hợp đồng thực hiện Dự án “Khảo sát đánh giá hiệu quả điện khí hóa nông thôn”, vòng 3. Dự án bắt đầu từ ngày ký hợp đồng cho đến hết tháng 10/2008.

Mục đích, công cụ nghiên cứu, mẫu nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu của vòng khảo sát năm 2008 giữ nguyên như năm 2002 và năm 2005 nhằm thực hiện được so sánh “trước-sau” và “có và không có” trên cả nhóm nghiên cứu và đối chứng. Điểm khác biệt của khảo sát năm 2008 là quá trình phân tích số liệu sẽ cố gắng lồng ghép số liệu của cả ba cuộc nghiên cứu và thực hiện những mô hình phân tích hồi quy để có được những phân tích so sánh phức tạp hơn.

Cụ thể, mục đích nghiên cứu là cung cấp những thông tin cơ bản phục vụ cho việc hoạch định các chính sách liên quan đến giá cả, trợ cấp, chi phí, lợi ích, quy mô và phân bố nguồn lực đối với điện khí hóa nông thôn ở Việt Nam.

Kết quả dự kiến của khảo sát vòng 3 sẽ gồm: 1) Bộ số liệu cấp xã và hộ gia đình bao gồm tối đa các biến số kinh tế xã hội và sử dụng nhiên liệu của cả 3 năm 2002, 2005 và 2008; 2) Các phân tích định lượng đánh giá lợi ích của điện khí hóa nông thôn; 3) Những thông tin chung xác định các chính sách giá điện phù hợp và sự cần thiết hay không của chính sách trợ giá; 4) Ý kiến đánh giá về quy mô phù hợp của các dự án điện khí hóa; và 5) Đưa ra các kết luận mục tiêu về tính hiệu quả kinh tế của các dự án điện khí hóa trong tương lai

Khảo sát thử được tiến hành đầu tháng 4 tại Hòa Bình, do GS.TS Trịnh Duy Luân,

Chủ nhiệm Dự án và TS. Kevin Fitzgerald, chuyên gia Ngân hàng Thế giới, chủ trì. Từ 20/4 đến 12/6/2008, khảo sát thực địa đã được triển khai tại 42 xã thuộc 7 tỉnh, bao gồm tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Daklak, và Sóc Trăng. Có 1260 hộ gia đình và khoảng trên 300 cán bộ lãnh đạo cấp xã được khảo sát bằng bảng hỏi. Có 10 loại bảng hỏi đã sử dụng trong cuộc khảo sát vòng 1 năm 2002 và vòng 2 năm 2005 được áp dụng cho đợt khảo sát vòng 3. Cuộc khảo sát huy động sự tham gia của khoảng 30 nghiên cứu viên Viện Xã hội học và Viện Gia đình và Giới và trên 20 học viên cao học và nghiên cứu sinh Xã hội học.

Trong tháng 6 và tháng 7, Viện Xã hội học đang triển khai việc mã hóa, nhập số liệu và làm sạch số liệu. Từ tháng 8 đến hết tháng 10 năm 2008, báo cáo phân tích kết quả nghiên cứu sẽ được nhóm chuyên gia chủ chốt của Viện thực hiện. Sau khi có báo cáo, Viện Xã hội học, Bộ Công thương, Ngân hàng Thế giới và SIDA sẽ tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu, dự kiến là tháng 12/2008.

TRẦN THỊ MINH THI

Triển khai hệ thống đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2008

Vừa qua, Viện Xã hội học đã triển khai hệ thống đề tài cấp Viện năm 2008, trước hết là trong 2 tuần đầu tháng 7 đã thành lập các hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu. Năm 2008, Viện Xã hội học có 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, cụ thể là:

1. Vai trò của các mạng lưới xã hội ở nông thôn trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính nhằm quản lý rủi ro và phát triển bền vững cho các hộ gia đình nghèo của phòng Phúc lợi xã hội do TS Bé Quỳnh

Nga làm chủ nhiệm đề tài.

2. Những khó khăn, thuận lợi của công nhân có xuất thân là thanh niên nông thôn trong sản xuất và đời sống (nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội) của Phòng Lao động và Nguồn nhân lực do NCVC Tôn Thiệu Chiếu làm chủ nhiệm đề tài.

3. Bước đầu tìm hiểu cơ cấu tổ chức xã hội làng Việt Nam qua chặng đường Đổi mới của phòng Văn hóa và Giáo dục do PGS.TS Mai Văn Hai làm chủ nhiệm đề tài.

4. Một số vấn đề cơ bản về dân số và phát triển nông thôn Việt Nam của phòng Dân số và phát triển do TS Nguyễn Thanh Liêm làm chủ nhiệm.

5. Phát triển xã hội ở nông thôn: một số vấn đề lý luận của phòng Lý luận cơ bản do TS Nguyễn Đức Truyền làm chủ nhiệm.

6. Bước đầu tìm hiểu nghiên cứu Dự luận xã hội nông thôn của Trung tâm điều tra Dự luận xã hội do PGS.TS Trần Cao Sơn làm chủ nhiệm.

7. Bất bình đẳng về giáo dục ở khu vực nông thôn hiện nay (Qua khảo sát xã hội học ở một xã vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng) của phòng Nông thôn do TS Đỗ Thiên Kính làm chủ nhiệm.

8. Sử dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của nông dân ven đô Hà Nội dưới tác động của đô thị hóa của phòng Đô thị do ThS Đặng Thanh Trúc làm chủ nhiệm.

9. Khác biệt về giá trị gia đình giữa các lớp thế hệ giữa nam và nữ: Nghiên cứu trường hợp tại một xã nông thôn của phòng Gia đình do PGS.TS Vũ Mạnh Lợi làm chủ nhiệm.

10. Một số vấn đề về tuyến y tế cơ sở ở nông thôn (qua khảo sát xã hội học một xã vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng) của phòng Sức khỏe do TS Trịnh Hòa Bình làm chủ nhiệm.

Hệ thống đề tài khoa học cấp viện của Viện Xã hội học năm 2008 tiếp tục theo định hướng chiến lược nghiên cứu của viện giai đoạn 2005 - 2010 là nghiên cứu những vấn đề nổi bật của nông thôn, nông nghiệp và nông dân thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở nước ta. Các hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu bao gồm các nhà khoa học là Lãnh đạo Viện, thành viên Hội đồng Khoa học, Hội đồng trưởng phòng đã cho ý kiến đánh giá, bổ sung chỉnh sửa để các đề tài triển khai nghiên cứu thực địa trong thời gian trước mắt.

P.V

Triển khai đề tài cấp Bộ năm 2008

Đề tài: *“Tác động của các yếu tố văn hóa cơ bản đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nông thôn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”* do TS Trịnh Hòa Bình làm chủ nhiệm đã được triển khai từ tháng cuối quý I, 2008. Đề tài nhằm tìm hiểu vai trò và tác động của các yếu tố văn hóa cơ bản đến sức khỏe và hành vi sức khỏe của cư dân nông thôn. Qua đó đề xuất các giải pháp tích cực hóa hoạt động chăm sóc sức khỏe ở nông thôn trong bối cảnh hiện nay.

Mục tiêu cụ thể của Đề tài là:

1. Xác định rõ các yếu tố văn hóa cơ bản và cơ chế tác động, ảnh hưởng đến sức khỏe và hành vi chăm sóc sức khỏe của cư dân nông thôn.

2. Đánh giá thực trạng và phân tích mức độ tác động, ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa cơ bản đến hành vi sức khỏe của cư dân từ cách tiếp cận xã hội học.

3. Đề xuất các khuyến nghị hướng đến xây dựng cộng đồng văn hóa góp phần thay đổi hành vi sức khỏe của cộng đồng cư dân nông thôn trong phát triển bền vững.

Từ tháng 3/2008 Ban chủ nhiệm Đề tài tổ chức Hội thảo chuyên gia: “*Một số vấn đề lý luận trong tiếp cận liên ngành nghiên cứu sức khỏe*”. Những đóng góp của các chuyên gia tại Hội thảo là những gợi ý tốt và là tư liệu cho Nhóm nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện khung lý thuyết và bộ công cụ nghiên cứu. Đề tài kết hợp sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu: định tính và định lượng. Dung lượng khảo sát của nghiên cứu gồm hơn 1000 bảng hỏi định lượng, 75 cuộc phỏng vấn sâu và 30 thảo luận nhóm với người dân, cán bộ y tế, lãnh đạo cộng đồng và các chuyên gia. Các khảo sát xã hội học cần thiết sẽ được triển khai trên cả ba vùng Bắc Bộ - Trung Bộ và Nam Bộ. Mới đây trong tháng 4/2008 những hoạt động điền dã đầu tiên đã được thực hiện tại hai xã Hải Vân và Hải Thanh thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đây là hai xã thuần nông chuyên canh về lúa nước. Bên cạnh đó, trồng rau là một trong những lợi thế và là nguồn thu nhập chính. Việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu cho trồng trọt có những ảnh hưởng nhất định đối với sức khỏe của cư dân. Ứng xử với môi trường, thói quen sinh hoạt và tín ngưỡng tôn giáo là những yếu tố văn hóa cơ bản tác động đến hành vi sức khỏe.

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy có nhiều điểm phù hợp đáng chú ý so với giả thuyết nghiên cứu của đề tài: Sức khỏe và hành vi sức khỏe của cư dân chịu ảnh hưởng bởi những tác động của các yếu tố văn hóa từ cộng đồng; sức khỏe là một thành tố trong hệ giá trị của cộng đồng nông thôn - nông nghiệp và chịu tác động từ những thay đổi kinh tế xã hội của đất nước. Dự kiến trong thời gian tới (tháng 7/2008) các nghiên cứu, khảo sát tương tự sẽ được triển khai tại Đắk Lắk và An Giang.

NGUYỄN NHƯ TRANG

Hội Xã hội học Việt Nam và Dự án VS/RDE/05 tổ chức Hội thảo “*Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới*”

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam họp ngày 15 tháng 02 và 07 tháng 5 năm 2008, ngày 06 tháng 6 năm 2008, tại Hội trường 27 Trần Xuân Soạn Hà Nội, Hội Xã hội học Việt Nam kết hợp với Dự án nghiên cứu liên ngành VS-RDE-05 thuộc Chương trình Hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Thụy Điển, tổ chức cuộc Hội thảo với tiêu đề “*Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới*”.

Đây là một nội dung khá rộng bao gồm nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn về gia đình Việt Nam như: Cơ cấu và chức năng của gia đình, hôn nhân, sinh kế và cơ cấu nghề nghiệp của gia đình, di cư, phân công lao động và bình đẳng giới, các quan hệ trong nội bộ gia đình, chăm sóc sức khỏe và giáo dục trong gia đình, bạo lực gia đình, gia đình nông thôn, gia đình đô thị, v.v...

PGS.TS Chung Á - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Xã hội học Việt Nam đã tuyên bố lý do Hội thảo và trân trọng giới thiệu các đại biểu tham dự. Hơn 70 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà khoa học, quản lý, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực xã hội học tại các cơ quan trung ương và Hà Nội đã tham gia Hội thảo.

GS.TS Trịnh Duy Luân - Viện trưởng Viện Xã hội học, Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án nghiên cứu liên ngành VS-RDE-05 - đã đọc Lời chào mừng và Báo cáo đề dẫn Hội thảo, nêu rõ quá trình hoạt động của dự án và những kết quả cơ bản của các nghiên cứu về *Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới* thuộc Dự án.

Hội thảo có 4 phiên họp với các chủ đề và sự chủ trì như sau: Phiên họp 1: *Những*

vấn đề về hôn nhân và gia đình hiện nay. Chủ trì: PGS.TS Chung Á và PGS.TS Nguyễn Hữu Minh. Có 03 báo cáo được trình bày:

- *Một hình thái gia đình mới ở Thụy Điển và những vấn đề đặt ra với xã hội học gia đình* của PGS.TS Phạm Văn Bích - Viện Xã hội học.

- *Mô hình tìm hiểu và quyết định hôn nhân ở nông thôn Việt Nam thời kỳ Đổi mới* của PGS.TS Lê Ngọc Văn - Viện Gia đình và Giới.

- *Quan niệm về gia đình của người Việt Nam* của PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi, Viện Xã hội học.

Phiên họp 2: *Các khía cạnh giới và bạo lực gia đình*. Chủ trì: PGS.TS Lê Ngọc Hùng và PGS.TS Vũ Mạnh Lợi. Tại phiên họp này, có 02 báo cáo được trình bày:

- *Vai trò người chồng trong các gia đình Việt Nam có người vợ thành đạt thời hội nhập* của GS.TS Nguyễn Đình Tấn - Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

- *Động thái quyền lực giới trong gia đình* của PGS.TS Lê Ngọc Hùng - Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phiên họp 3: *Các quan hệ xã hội trong gia đình*. Chủ trì: PGS.TS Nguyễn An Lịch và PGS.TS Phạm Văn Bích. 03 báo cáo được trình bày:

- *Gia đình hạnh phúc ở nông thôn Việt Nam* của TS Đỗ Thiên Kính - Viện Xã hội học.

- *Vai trò của dòng họ trong đời sống gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay* của Th.S Lương Thị Thu Hằng - Viện Dân tộc học.

- *Sự khác biệt giới trong chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình* của Th.S Nguyễn Thị Văn - Viện Xã hội học.

Phiên họp 4: *Cách tiếp cận quân sự trong nghiên cứu gia đình*. Chủ trì: GS.TS Nguyễn Đình Tấn và PGS.TS Phạm Xuân Hào. 02 báo cáo được trình bày tại phiên họp này:

- *Gia đình và sức mạnh giữ nước của PGS.TS Phạm Xuân Hào* - Viện Khoa học xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng.

- *Xu hướng biến đổi gia đình quân nhân hiện nay* của Th.S Vũ Quân - Học viện Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Sau mỗi phiên họp là phần thảo luận. Hội thảo thực sự sôi nổi trong phần thảo luận. Nhiều báo cáo khoa học đã nhận được các ý kiến đóng góp, trong đó cả những ý kiến đồng ý về các phát hiện khoa học cũng như những ý kiến cho rằng cần phải đầu tư nghiên cứu thêm.

Tổng kết hội thảo, PGS.TS Nguyễn An Lịch - Phó Chủ tịch thường trực Hội Xã hội học Việt Nam, tóm tắt những nội dung chính của hội thảo, nhấn mạnh những ý kiến thảo luận đáng chú ý trong các chủ đề cần nghiên cứu tiếp tục; cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả của các nhà khoa học xã hội học trên các lĩnh vực và khẳng định sự thành công của hội thảo. Một cuốn *Kỷ yếu Hội thảo khoa học* gồm 14 Báo cáo đã được in ấn để cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà nghiên cứu.

HOÀNG ĐỐP

Hội thảo khoa học: Gia đình Việt Nam trong chuyển đổi - Kết quả nghiên cứu và thực tiễn Nghệ An

Trong khuôn khổ Dự án Nghiên cứu liên ngành về gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi thuộc Chương

trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam-Thụy Điển 2004-2008, ngày 21/6/2008 tại Cửa Lò, Nghệ An, Viện Xã hội học đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Gia đình Việt Nam trong chuyển đổi - Kết quả nghiên cứu và thực tiễn Nghệ An”. Tham dự Hội thảo khoa học có: GS.TS Trịnh Duy Luân, chủ nhiệm Dự án, Viện trưởng viện Xã hội học; PGS.TS Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Gia đình và Giới; GS.TS Đặng Cảnh Khanh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu thanh niên; PGS.TS Lê Thị Quý, Giám đốc trung tâm nghiên cứu Phụ nữ và Giới - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội; TS Trần Xuân Bí, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An. Các nhà khoa học tham gia dự án của Viện Xã hội học, Viện Gia đình và Giới, Viện Dân tộc học, Trường Đại học Sư phạm Vinh, đại diện các ban ngành tỉnh Nghệ An.

Sau lời phát biểu chào mừng Hội thảo của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, TS Trần Xuân Bí, Chủ nhiệm Dự án - GS.TS Trịnh Duy Luân đã trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo, nêu rõ tiến trình hoạt động của dự án và những kết quả cơ bản của các nghiên cứu thuộc dự án ở Việt Nam. Hội thảo có 4 phiên họp với các chủ đề và sự chủ trì như sau: Phiên họp 1: Những vấn đề về hôn nhân và gia đình hiện nay; Chủ trì: GS.TS Đặng Cảnh Khanh và PGS.TS Vũ Mạnh Lợi. Phiên họp 2: Các khía cạnh văn hóa gia đình và cộng đồng; Chủ trì: GS.TS Trịnh Duy Luân và TS Đỗ Thiên Kính. Phiên họp 3: Các quan hệ xã hội trong gia đình; Chủ trì: PGS.TS Nguyễn Hữu Minh, PGS.TS Lê Thị Quý. Phiên họp 4: Sinh kế gia đình bền vững và thực tiễn Nghệ An; Chủ trì: TS Lê Xuân Bí; TS Hoàng Văn Sơn.

Nhiều báo cáo khoa học về chủ đề biến đổi gia đình nông thôn Việt Nam đã được trình bày, trong đó nhiều vấn đề quan

trọng nổi bật đã được thể hiện qua các báo cáo như:

- Dấu ấn cộng đồng trong văn hóa gia đình hiện nay của GS.TS Đặng Cảnh Khanh.

- Vài nét về phong tục cưới hỏi ở nông thôn Việt Nam trong quá trình vận động và biến đổi (Trường hợp Thừa Thiên - Huế) của ThS Bùi Hương Trâm.

- Mô hình sống chung sau hôn nhân (Qua ba điểm khảo sát tại Tiên Giang, Thừa Thiên Huế và Yên Bái; của PGS.TS Nguyễn Hữu Minh.

- Gia đình hạnh phúc ở nông thôn Việt Nam, của TS Đỗ Thiên Kính.

- Vai trò của dòng họ trong đời sống gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay, của ThS Lương Thu Hằng.

- Bạo lực gia đình ở nông thôn hiện nay, của PGS.TS Lê Thị Quý.

- Gia đình nông thôn hiện nay với vấn đề tai nạn thương tích trẻ em, của TS Trương Xuân Trường.

- Một số yếu tố sinh kế của người dân tái định cư bản Văng Môn, xã Nga My (Tương Dương - Nghệ An) của TS Hoàng Văn Sơn...

Hội thảo thực sự sôi nổi trong phần thảo luận. Nhiều báo cáo khoa học đã nhận được các ý kiến đóng góp, trong đó cả những ý kiến tán thưởng về các phát hiện khoa học cũng như những ý kiến ngược chiều.

Tổng kết hội thảo, GS.TS Trịnh Duy Luân tóm tắt những nội dung chính của hội thảo, nhấn mạnh những ý kiến thảo luận đáng chú ý trong các chủ đề cần nghiên cứu tiếp tục; cảm ơn sự hợp tác có hiệu quả của Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An và khẳng định sự thành công của hội thảo.

P.V

Triển khai dự án giám sát độc lập tái định cư dự án thủy lợi Phước Hòa

Từ ngày 17/4/2008 đến 24/4/2008, đoàn công tác của Viện Xã hội học đã tiến hành triển khai dự án Giám sát độc lập tái định cư các công trình thủy lợi thuộc dự án Thủy Lợi Phước Hòa. Đây là đợt giám sát lần hai trong khuôn khổ của dự án.

Dự án thủy lợi Phước Hòa nhằm cung cấp nguồn nước bổ sung cho lưu vực sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ Đông để phát triển sản xuất nông nghiệp, kiểm soát mặn và cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các hạng mục công trình bao gồm hồ đập Phước Hòa với diện tích 685ha, và một kênh đào dài 38km để chuyển và dẫn nước đến hồ Dầu Tiếng. Ba hệ thống tưới mới cũng được đầu tư xây dựng trong dự án. Tổng diện tích được tưới sau khi Dự án hoàn thành là 48.130ha. Hơn nữa, hệ thống sẽ cung cấp nước với lưu lượng 10m³/giây phục vụ cho dân sinh, đô thị và công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Dự án bao gồm 5 tỉnh và thành phố: Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Dự án sẽ ảnh hưởng đến 9 huyện và 35 xã.

Các hạng mục của Dự án có chiếm dụng đất và tái định cư là đập Phước Hòa, hồ chứa, đường dẫn, kênh chuyển nước, các khu tưới và các bãi vật liệu. Ước tính sẽ có khoảng 2.236 hộ (với 11.138 người) bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 1.483 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bị mất vĩnh viễn đất nông nghiệp và bị mất nhà cửa phải tái định cư. Số hộ phải tái định cư là 453hộ. Khoảng 3.153 ha đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn, trong đó có 2.807 ha đất nông nghiệp.

Giám sát độc lập quá trình đền bù và

tái định cư của Dự án nhằm: a) Xác minh các kết quả của giám sát nội bộ; b) Kiểm tra việc thực hiện công tác đền bù và tái định cư trên thực tế có tuân thủ các chính sách RAP của dự án không và việc thực hiện khôi phục cuộc sống của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án (PAHs) liệu có đảm bảo ít nhất là bằng hoặc tốt hơn trước khi có dự án hay không; c) Đánh giá hiệu quả, tác động và mức độ bền vững của công tác TĐC; d) Đề xuất những điều chỉnh cần thiết trong việc thực hiện TĐC cho các hạng mục tiếp theo của Dự án.

Trong đợt giám sát này, các cán bộ Viện Xã hội học đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin từ những hộ bị ảnh hưởng tại địa bàn 3 tỉnh là Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Thông tin được thu thập bằng các phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Các số liệu thu thập sẽ được phân tích trong báo cáo giám sát định kỳ và lưu giữ trong cơ sở dữ liệu Tái định cư để làm cơ sở cho các đợt giám sát và đánh giá tiếp theo.

T.T.Q

Hội thảo khoa học: “Những giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án: “Phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An”

Nhằm triển khai Nghị quyết số 37/NQ-TU ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2010 và Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An đến năm 2010, ngày 25/6/2008 tại thị xã Cửa Lò, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Những giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án: “Phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An”. Tham dự Hội thảo có: TS.

Hoàng Xuân Lương, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Nghệ An; PGS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; TS Nguyễn Đình Chi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; các nhà khoa học thuộc các cơ quan nghiên cứu khoa học trung ương: Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Viện Xã hội học, Viện Kinh tế chính trị thế giới, Viện Nghiên cứu Môi trường và phát triển bền vững, Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Năng lượng Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu phát triển vùng - Bộ Khoa học và Công nghệ..., đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo huyện uỷ, UBND 10 huyện miền Tây Nghệ An. 14 báo cáo khoa học về thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An đã được trình bày tại hội thảo.

Phần thảo luận diễn ra khá sôi nổi với nhiều ý kiến phản biện. PGS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phát biểu tại hội thảo, nêu những vấn đề kinh tế xã hội nổi bật ở miền Tây Nghệ An, những hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cần thiết phải triển khai để góp phần quan trọng thúc đẩy đề án phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An. Tổng kết hội thảo, TS. Hoàng Xuân Lương, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Nghệ An đã đúc kết những thành công của hội thảo, đánh giá cao những đề xuất giải pháp thiết thực, có tính đột phá nhằm phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An, cảm ơn sự hợp tác bước đầu có hiệu quả của các nhà khoa học đa ngành ở các cơ quan nghiên cứu Trung ương, nhằm góp phần thực hiện thành công Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phát triển kinh tế miền Tây Nghệ An đến năm 2010.

XUÂN NAM

Nhân sự mới của Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã được thành lập 17 năm, đang đào tạo 2 ngành Xã hội học và Công tác xã hội. Hiện nay Khoa Xã hội học đang ngày càng phát triển, tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước. Về đội ngũ lãnh đạo khoa luôn được củng cố và phát triển. Vừa qua, PGS.TS Vũ Hào Quang, Chủ nhiệm khoa Xã hội học được điều động công tác về giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện điều tra Dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 7/4/2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 481/QĐ-XHNV-TC về việc bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Khoa Xã hội học giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Xã hội học tiếp tục nhiệm kỳ 2006 - 2011.

Tạp chí Xã hội học xin chúc mừng cá nhân TS Nguyễn Kim Hoa và sự trưởng thành của khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội.

P.V